



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

16 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, topnews)
 - นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ประธาน กกก.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กล่าวขอบคุณสภาฯ ที่รับพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ และขอให้เร่งพิจารณา พ.ร.บ.ฉบับนี้โดยเร็ว เพื่อเกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการวิจัยอย่างกว้างขวาง พร้อมเน้นย้ำมาตรการในการดูแลความปลอดภัยหลังจากปลดพิษกัญชา กัญชงออกจากรายการยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, ข่าวสด, ผจก., เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ)

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย หากกัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติด คณะอนุกรรมการยาเสพติดให้โทษของ อย. ต้องมีการพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อ กกก. ป.ป.ส. เห็นชอบ ก่อน รวม.สธ.ลงนาม ทั้งนี้ ในการประชุมของ กกก.ยาเสพติด อย. ไม่มีวาระการพิจารณากัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ซึ่งหากกลับไปเป็นยาเสพติดแล้ว ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายตัวจะออกไม่ได้ ทั้งที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งอาหารและเครื่องสำอาง ซึ่งปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนที่ อย. กว่า 2,200 รายการ เรียกร้องสภาฯ ผ่านร่างกฎหมายเพื่อให้มีแนวทางชัดเจนในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

2. ระบบขายดอกกัญชาแห้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวหุ้น, ข่าวสด, ผจก., กท.ธุรกิจ, topnews, springnews, newtv, nationtv, sondhitalk, news1live)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงการควบคุม กำกับการใช้กัญชาในประเทศไทย ว่า ขณะนี้กรมฯ กำลังจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการใช้โปรแกรมการส่งต่อข้อมูลการขายดอกกัญชาแห้งในร้านค้าที่ได้รับอนุญาต โดยกำหนดให้เจ้าของร้านต้องแจ้งปริมาณกัญชาที่ครอบครอง แหล่งข้อมูลที่ซื้อและขาย คนซื้อต้องมีอายุเกิน 20 ปี ต้องเสียบบัตรประชาชนเพื่อเป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบของกรมฯ เพื่อให้กรมฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบได้แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ กกก.ควบคุมสารเสพติดนานาชาติ INCB ซึ่งมีความห่วงกังวลเรื่องการควบคุมการขายช่อดอก

3. น้ำมันกัญชาเมตตาโอสถ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., news1live, sondhitalk)

- นพ.ธันวา บัวมหากุล นพ.ชำนาญการ รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) เผยผลน้ำมันกัญชา “เมตตาโอสถ” ดูแลผู้ป่วยระดับประคอง-วาระสุดท้าย ติดตาม 1 ปีในกลุ่มมะเร็ง 108 ราย พบอาการดีขึ้น ทั้งปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน คุณภาพชีวิตดีขึ้น พบ 47 รายใช้น้ำมันกัญชามากขึ้น

- ภก.ปรีชา หนูทิม ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์บัญชียาหลักของ สปสช. แล้ว ส่วนตำรับเมตตาโอสถกำลังดำเนินการเข้าสู่สิทธิประโยชน์ต่อไป



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประเด็นสำคัญ

1. โคราชพบเสียชีวิตปริศนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด)

- สภ.ประทาย จ.นครราชสีมา รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุในบ้าน ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าตรวจสอบชันสูตรพลิกศพ หญิงวัย 55 ปี มีอาการป่วยหลายวัน ใช้ ATK ตรวจหาเชื้อในโพรงจมูกเบื้องต้น ผลเป็นบวก

- นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯ นครราชสีมา กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ที่เพิ่งมาถึงต้องการให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากที่สุด ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว โดยจังหวัดออกประกาศแนะนำ 6 มาตรการ คือ 1.ประชาชนทุกคนต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 เด็กเล็ก ก่อนปีใหม่ 2.ก่อนการเดินทางควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 3.หากมีอาการผิดปกติควรตรวจหาเชื้อ 4.หากผลตรวจเชื้อพบผลเป็นบวกควรงดเดินทาง 5.ระหว่างเดินทางปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และ 6.เมื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือเด็ก ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. ยาด้านไวรัสแบบค็อกเทล</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, thebangkokinisght, mcot, ch7, TNN)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์ถึงการต่อสู้กับโควิดที่กลับมาระบาดอีกครั้ง พร้อมกับการกลายพันธุ์ที่ปรับตัวหลบภูมิคุ้มกันเก่งขึ้นว่า ช่วง 3 ปีที่ใช้วัคซีน ใช้แอนติบอดีต้านไวรัส และใช้ยาด้านไวรัสรับมือ แต่ยังไม่เพียงพอต่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่ จำเป็นต้องเร่งสร้างปรการด่านที่ 4 เพื่อรักษาโควิด 19 คือ ยาด้านไวรัสแบบค็อกเทล ที่หลายประเทศกำลังเร่งพัฒนา หรือการใช้อย่างน้อย 2 ชนิดพร้อมกัน (antiviral combination therapy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีกลไกออกฤทธิ์ที่ต่างไปจากยาที่มีอยู่ปัจจุบัน เหมือนการเข้าโจมตีทำลายโรงงานผลิตไวรัสในเซลล์หลายจุดพร้อมกันทันที ทำให้ไวรัสถูกทำลายถูกทำลายลงรวดเร็วไม่มีโอกาสเพิ่มจำนวนกลายพันธุ์ต่อยาด้านไวรัส และยังสามารถใช้ปริมาณยาน้อยกว่าการใช้ยาเดี่ยว ช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา</p> <p>3. ฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ กทม. ถึงบ้าน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายสุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กทม. เผยว่า สนอ. ได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกเร่งรัดและติดตามกลุ่ม 608 หรือผู้ที่รับวัคซีน หรือติดเชื้อมาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงมาตรการยกระดับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยการเพิ่มเวลาให้บริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์บริการทุกพื้นที่ ขณะเดียวกัน คกก.โรคติดต่อกรุงเทพฯ ยังได้ทำหนังสือถึงสถานพยาบาลทุกแห่ง เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ครบถ้วน จัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การถ่ายโอนรพ.สต.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-สสจ.เพชรบูรณ์ และอบจ.เพชรบูรณ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบจ.เพชรบูรณ์ ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ณ หอประชุม อบจ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผวจ.เพชรบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ รองนายแพทย์สสจ.เพชรบูรณ์ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ผอ.รพ.ทั้ง 11 อำเภอ สสอ. ทั้ง 11 อำเภอ ผอ.รพ.สต.ทั้ง 62 แห่ง และคกก.สุขภาพระดับพื้นที่เข้าร่วมพิธี</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>-นายบุญโสด สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีไซยสถาน อ.สารภี กล่าวในการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 15-17 ธันวาคม ที่ร.อโมร่า ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่า แนวทางถ่ายโอน รพ.สต. ต้องฟังทิศทางและนโยบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เพราะการถ่ายโอน รพ.สต.ให้ท้องถิ่นต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ซึ่งปีแรก รพ.สต. ถ่ายโอนไปยัง อบจ.เชียงใหม่เพียง 62 แห่ง 12 อำเภอจาก 25 อำเภอ ซึ่งมีการรักษาแบบทางไกลไปยังพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น ต้องรอการประเมินผลว่ามีปัญหาอุปสรรคและประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหน เพื่อประเมินการถ่ายโอน รพ.สต.ให้ท้องถิ่นในปีถัดไป</p>	
<p>สธ.ผลักดันการเรียนรู้เด็กปฐมวัยผ่านการเล่น</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง TNN, thaitodaynews)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุรธรรมชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดงาน “มหกรรม Play Day สร้างโอกาสเล่นเพื่อเด็กทุกคน” ครั้งที่ 4 สนับสนุนเด็กไทยทุกคนให้มีโอกาสเล่น ได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้นโยบาย ‘5H 4P’ พร้อมมอบรางวัลให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก</p>	-
<p>ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี ว่า สธ. มีนโยบายพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากการรับบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยมีมอบหมายให้กรม สบส. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส รวมถึงเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี สืบค้นและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ประสานวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการประเด็นปัญหาของผู้บริโภค (Pain Point) ได้ถูกต้อง ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม</p> <p>ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยี มีพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนต.ค.64 มีการดำเนินคดีจับกุมและปราบปรามหมอเถื่อน สถานพยาบาลเถื่อน และคดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเภทอื่น 40 คดี และมีการสืบค้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอันนำมาสู่การเปรียบเทียบปรับแล้ว 164 คดี หากประชาชนพบการกระทำความผิดหรือมีเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1426 ในวันเวลาราชการ</p>	
<p><u>ความคืบหน้าบรรจุข้าราชการโควิดรอบ 2.</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - นายรัชกี สารี ผู้ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข 63 สายงานที่ปฏิบัติงานโควิดและต้องการบรรจุและเลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมเรียกร้องที่สป.สธ. และสำนักงาน ก.พ. ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ติดตามความคืบหน้าการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นวิชาชีพเฉพาะการบรรจุโควิด และการปรับตำแหน่ง จพ.เป็นสายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งการปรับสูชานาญการพิเศษและอาวุโสการปรับตำแหน่ง ว.16 ชายแดนใต้ ค่าเสี่ยงภัย ฉ.10 ชายแดนใต้ ค่าเสี่ยงภัยโควิด ฉ.11 ของคน สสอ สสจ. ฯลฯ รวมถึงทางชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.) 11 สายงาน จะร่วมเดินทางไปทวงถามความยุติธรรมในการเลื่อนลำดับด้วยหลักการบรรจุข้าราชการใหม่ขอสง. กับข้าราชการเก่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขทั้ง 11 สายงานที่ได้วุฒิเพิ่มเติมในระดับปริญญาที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจด้านภัยโควิด 19 เช่นกัน</p>	
<p><u>กรมแพทย์แผนไทยฯ รับมอบตำรายาโบราณ จากมูลนิธิราชสกุลอาภากร</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, มติชน, ข่าวสด,ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, work point, thejournalistclub, prd, ch3plus, thaipbs, mcot, pptvhd36) - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าปราสาททอง องค์เทพ เทพารักษ์ ในพิธีการรับมอบตำรับตำรายาโบราณ อันทรงคุณค่า 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรายาหมอมพร เล่ม 1 ว่าด้วย พระคัมภีร์อดีตสารวรรคโบราณกรรมแลปัจจุบันกรรม และตำรายาโบราณ พระโอสถปราสาททอง จากมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งสืบทอดมากกว่า 300 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์แผนไทย และระบบการสาธารณสุขของประเทศ พัฒนาต่อยอดการวิจัย และสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2566 กรมฯ จะประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ เพื่อปฎิวัติ ถ่ายทอด ปรับปรุง พัฒนา และแปลตำราโอสถปราสาททองให้แล้วเสร็จเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นายันนทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ เป็นหน่วยงานเดียวในการบริหารจัดการรวบรวม ปฎิวัติ ถ่ายทอด สืบค้นยา ใช้ตำรับยาแผนไทยในอดีตมาใช้ในทางการแพทย์ การสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ และต่อยอดทางเศรษฐกิจ และมีแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมในราชสกุล, ตระกูล, สมาคม, ชมรม, สถาบัน ที่มีตำรับตำราในครอบครองสามารถนำมามอบเป็นสมบัติของแผ่นดินได้</p>	
<p><u>แพ็คเก็จบริการแผนไทยฯ รองรับพ.สต.ถ่ายโอนไปอบจ.</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์" อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้นำจุดแข็งของบริการแบบองค์รวม (Holistic Care) มาวางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 1.วิเคราะห์และหารูปแบบการให้บริการปชช.ที่เหมาะสมร่วมกับสหวิชาชีพ 2.กำหนด Service Package ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ และจัดทำแนวปฏิบัติตามกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 3.กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการในแต่ละรพ.สต. 4. ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพของปชช.ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 5.พัฒนาโปรแกรมในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่เหมาะสมและสามารถเชื่อมต่อกับสธ.ในอนาคต</p>	
<p><u>บูรณาการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, thailandplus) - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวภายหลังลงนามความเข้าใจกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยครอบคลุม 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์วัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในบ้านเรือน พร้อมร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ ออย. โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี</p>	
<p><u>ประชุม DTAM Forum</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการ DTAM Forum ในหัวข้อ “กัญชา ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ” การนำองค์ความรู้เรื่องกัญชาจากหลากหลายมุมมองสร้างความรู้ และประสบการณ์ในการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ต่อยอดให้เกิดการใช้กัญชาทั้งทางด้านการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้กัญชาอย่างเหมาะสม</p> <p>เตือนดื่มสุรากลั่นหวานอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท., ข่าวสด, ผจก., มติชน, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thailandplus, mcot)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประชาชนบางกลุ่มนิยมดื่มสุราเพื่อคลายหนาวเพราะเชื่อว่าสามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด และอาจเกิดอันตรายจากภาวะ "ไฮโปเทอร์เมีย" หรือภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำเกิน ทำให้อวัยวะในร่างกายได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะหัวใจและสมอง ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ อาจเสียชีวิตได้ และในรายที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการง่วง ซึม หลับไปท่ามกลางอากาศหนาว หากมีเครื่องกันหนาวไม่เพียงพอ จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวว่า แนะนำประชาชนเตรียมร่างกายและดูแลสุขภาพให้พร้อมในช่วงหน้าหนาว ด้วยการสวมเสื้อผ้าหนา ๆ สวมถุงมือถุงเท้า และสวมหมวก ให้ความอบอุ่นร่างกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ เน้นผักและผลไม้ ดื่มน้ำอุ่นและเครื่องดื่มอุ่นๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อาบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้เป็นปกติ</p>	
<p>เปิดต้นแบบคลินิกผู้ป่วยเอดส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 51 ลงพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อการรักษาผู้ป่วยเอดส์เฮอร์สที่ดำเนินการโดยคลินิกเทคนิคการแพทย์แคร้แม่ท เชียงใหม่ และเอ็มพลัสสหคลินิกเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบคลินิกภาค NGO ดูแลผู้ป่วยเอดส์เฮอร์สที่ UNAIDS ศึกษางานพื้นที่เชียงใหม่ ชูจุดช่องบริการภาครัฐ ดูแลช่วงกลางคืน รุกกลุ่มเป้าหมายหลากหลายทางเพศ ให้บริการครอบคลุมครบวงจร</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร. 9 จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ในช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยสภาพอากาศกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง จึงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่เป็น 7 กลุ่มเสี่ยง โดยยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม 2.ล้าง คือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ 4.หยุด เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ</p>	
<p>เงินฌาปนกิจสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย</p> <p>-คุณภิญโญ ส่งคำถามระบุว่า สมาชิกม.ก.ส. กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพรายละเอียดประมาณ 5 แสนกว่าบาท จึงมีสมาชิกหลายรายเห็นว่าผู้ที่เป็นสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีรายได้และเงินบำนาญเป็นค่าใช้จ่ายและยังชีพในแต่ละวัน ซึ่งเป็นการยากลำบากในการดำรงชีพ ทั้งยังเป็นภาระในการดูแลของลูกหลานซึ่งมีปัญหาเดือดร้อนเช่นกัน จึงเห็นควรให้ กกก.พิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุขในส่วนหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไป</p>	